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พญ.ภควรรณ ลีลาธุวานนท์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสต/ร์สุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ในบทความStudents’voiceนี�ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลมาจากตัวแทนผู้เรียนจากหลากหลาย

คณะสหวิชาชีพและสถาบันเพื�อให้ผู้อ่านทุกท่านมีความเข้าใจถึงมุมมองของผู้เรียนเกี�ยวกับการเรียนรู

แบบสหวิชาชีพ อีกทั�งเพื�อให้ผู้อ่านนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นผ่านการสอบถามประเด็นคำาถามดังนี�

 1.ท่านมีความเข้าใจว่าการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพเป็นอย่างอะไร

 2.ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพที�ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

 3.คิดว่าการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพมีความสำาคัญต่อการเรียนรู้และการทำางานในอนาคตอย่างไร

 4.นักศึกษาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ

 5.รูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพที�ต้องการเป็นอย่างไร

 6.อุปสรรคใดบ้างทำาให้การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพในมุมมองของนักศึกษา

1. ทา่นมีความเข�าใจว่าการเรยีนรู�แบบ

สหวิชาชีพเป็็นอย่างอะไร
 นักศึกษาหลายท่านมีความเข้าใจว่าการ

เรียนรู้แบบสหวิชาชีพคือการเรียนรู้ เป็นกลุ่ม

โดยรวบรวมนักศึกษาจากหลายสาขาที�มีความ

เกี�ยวข้องกัน เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์

พยาบาลมาเรียนรู้ร่วมกันเพื�อให้เห็นความคิด

และที�แตกต่างกันในการดูแลผู้ป่วยซึ่ึ�งการเรียน

รู้แบบสหวิชาชีพสามารถเกิดได้หลายทาง เช่น

การเรียนเป็นกลุ่มหรือการทำางานร่วมกันในการ

ดูแลผู้ป่วยก็เป็นการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพแบบ

หนึ�ง
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2. ป็ระสบการณ์การเรียนรู�แบบสหวิชาชีพที�ผ่านมาเป็็นอย่างไรบ�าง
 จากการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษาจากหลากหลายสาขาและหลากหลายสถาบันยังไม่มีการเรียน

การสอนแบบสหวชิาชพีที�มากนกัเพยีงแตจ่ะมกีารเรยีนจากอาจารยท์ี�มาจากสาขาอื�นหรอืการทำางานบน

วอร์ดเรียนรู้ผ่านเคสคนไข้เป็นรายเคสที�จะมีการนำาหน่วยต่างๆ มาร่วมกันดูแลคนไข้ แต่อย่างไรก็ตาม

นักศึกษาคิดว่าเป็นประสบการณ์ที�ดีในการเรียนรู้เพราะได้เห็นมุมมองที�แตกต่างจากวิชาชีพอื�น

“หนูคิดว่าการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพคือ
การนำาเอานักศึกษาจากหลากหลายสาขาทาง
สาธารณสุขมาเรียนร่วมกันเพื�อแลกเปลี�ยน

ความรู้และความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็นในบริบทของห้องเรียน
หรือการเรียนรู้ร่วมกันในชั�นคลินิก”

นักศึกษาทันตแพทย์นำ�าเหนือ

“สำาหรับหนูที�ได้มีโอกาสศึกษาทั�งในประเทศไทย
และจีนหนูคิดว่าการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ
ในสาขาแพทย์แผนจีนรวมถึงการบูรณาการ

ความรู้จากหลากหลายสาขามีประโยชน์มากค่ะ
โอกาสในการเรียนและการทำางานร่วมกันระหว่าง

ต่างสาขาทำาให้เข้าใจถึงแนวทางการรักษาที�
หลากหลายมากขึ�น”

นักศึกษาแพทย์แผนจีนณปภา

“ผมอาจจะยังไม่เคยเรียนแบบสหวิชาชีพใน
วิชาแพทย์จึงจะขอยกตัวอย่างในบริบทของ
วิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพแทนครับ
ผมได้เรียนรู้เยอะครับโดยเฉพาะเวลาที�ต้อง

ทำาApplicationExerciseซึ่ึ�งเป็นแบบฝ่ึกหัด
การนำาความรู้ที�เรียนไปไปประยุกต์ใช้จริง

ในหลายครั�งความคิดของผมนั�นค่อนข้างแคบ
เพราะผมยังอยู่ปี1อาจจะยังนึกภาพการ
เรียนการสอนในชั�นคลินิกหรือเวลาทำาแลป
ต่างๆไม่ออกแต่กลุ่มผมก็มีพี�ๆอีก3คน

โดยแต่ละคนมีอาชีพที�ไม่เหมือนกันทำาให้ผม
เห็นภาพการเรียนการสอนมากขึ�นรวมถึงได้
เห็นไอเดียการประยุกต์ใหม่ๆที�ผมไม่เคยคาด

คิดมาก่อนด้วย”

นักศึกษาแพทย์กัญจนจักก์



Issue 4/2024: SHEE Journal https://shee.si.mahidol.ac.th/knowledge/index.php/journals35

3. คิดว่าการเรียนรู�แบบสหวิชาชีพมีความสำาคัญต่อการเรียนรู�และการทำางานใน

อนาคตอย่างไร
จากความเห็นของนักศึกษานั�นมองว่าความสำาคัญของการเรืยนแบบสหวิชาชีพนั�นแบ่งออกเป็น

สององค์ประกอบหลักได้แก่

เพื�อการดูแลคนไข้ให้รอบด้าน การที�ได้เรียนแบบสหวิชาชีพนั�นทำาให้ได้รับความรู้มุมมองใหม่ๆ การนำา

ความรู้จากหลายสาขามาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเพื�อให้การรักษาที�ปลอดภัยและถูกต้อง

เพื�อการทำางานร่วมกันได้โดยเข้าใจซึึ่�งกันและกัน เพราะการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพทำาให้ได้เข้าใจลักษณะ

การงานของต่างสาขาและทำาให้เราเคารพการทำางานร่วมกันมากยิ�งขึ�น

 จากความสำาคัญข้างต้นเป็นความสำาคัญที�จะทำาให้นักศึกษาเติบโตไปทำางานดูแลคนได้อย่างครบ

ถ้วนมากขึ�น

4. นักศึกษาสามารถเรียนรู�อะไรได�บ�างจากการเรียนรู�แบบสหวิชาชีพ
 การเรยีนรูแ้บบสหวชิาชพีเปรยีบเสมอืนการเปดิโลกของการเรยีนรู้จากแตล่ะสาขาได้เรยีนรู้ความ

รู้จากสาขาอื�นๆ ที�มีความสำาคัญในการดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบของตัวเอง ได้เรียนรู้วิธีการคิดและ

การทำางานของแต่ละสาขาและที�สำาคัญคือการที�ได้เรียนรู้แบบสหวิชาชีพนั�นจะสามารถพัฒนาทักษะการ

ทำางานร่วมกัน ทักษะการสื�อสาร การเข้าใจและยอมรับในมุมมองและความคิดที�แตกต่างกัน ซึ่ึ�งเป็นสิ�ง

สำาคัญในการทำางานต่อไปในอนาคต

“ทำาให้สามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในชั�นคลินิกง่ายขึ�น
เช่นการเข้าใจบริบทของแพทย์ในการทำางาน

ระหว่างสาขาวิชาชีพ”

นักศึกษาแพทย์ณัฐกร

“การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพมีความสำาคัญต่อการทำางานในด้านทันตกรรมเพราะผู้ป่วยที�เข้ารับการรักษา
ทางทันตกรรมมักมีประวัติสุขภาพที�หลากหลายเช่นผู้ป่วยที�เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจหรือผู้ป่วย
ที�กำาลังใช้ยาบางชนิดที�อาจมีผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรมในกรณีเช่นนี�ทันตแพทย์อาจต้อง
ปรึกษาวิชาชีพอื�นเช่นแพทย์เพื�อประเมินความเสี�ยงในการรักษาหรือเภสัชกรเพื�อปรึกษาเรื�องการ
ใช้ยาที�อาจมีผลกระทบกับการผ่าตัดในช่องปากการทำางานร่วมกันในลักษณะนี�จะช่วยให้ทันตแพทย์

สามารถวางแผนการรักษาที�เหมาะสมและปลอดภัยสำาหรับผู้ป่วยแต่ละราย”

นักศึกษาทันตแพทย์นำ�าเหนือ
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“นอกจากได้เข้าใจถึงประโยชน์ของแต่ละอาชีพแล้ว
ยังได้เข้าใจการทำางานเป็นทีมได้เรียนรู้ถึงขั�นตอน
การดำาเนินงานของส่วนต่างๆในการรักษาผู้ป่วย
ได้ฝ่ึกการสื�อสารและการจัดการกับงานที�ได้รับมา
ได้รับรู้มุมมองและความรู้ใหม่ๆจากเพื�อนทำางาน

ต่างวิชาชีพหรือตำาแหน่งและได้เชื�อมโยงกับ
การทำางานจริงในอนาคตอย่างชัดเจนขึ�น”

นักศึกษาแพทย์แพรพลอย

“ได้มองเห็นภาพกว้างเป็นองค์รวมในการดูแลคนไข้”

นักศึกษาแพทย์ศุทธินี

5. รูป็แบบการเรียนรู�แบบสหวิชาชีพที�ต�องการเป็็นอย่างไร
 โดยสว่นใหญ่นกัศกึษามคีวามเห็นว่าการเรยีนแบบactivelearningเชน่team-basedlearning

(TBL)หรอืProblem-basedlearning(PBL)สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพได้เนื�องจาก

มีการจำาลอง case study เพื�อให้เกิดการ discussion การแลกเปลี�ยนความคิดกันจากต่างบทบาท

สาขาอาชีพทำาให้เห็นภาพและเขา้ใจในบทบาทการดูแลผูป่้วยร่วมกันมากยิ�งขึ�นและการที�ได้เขา้ไปศึกษา

ตามสถาการณ์จริงก็จะทำาให้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากขึ�น

“รูปแบบการเรียนรู้แบบTBLและPBLที�นำามาใช้ในปัจจุบันคิดว่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม
อยู่แล้วค่ะเพราะช่วยส่งเสริมการทำางานเป็นทีมการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็น
เกี�ยวกับเคสผู้ป่วยที�หลากหลายอย่างไรก็ตามการฝ่ึกทำางานร่วมกับวิชาชีพอื�นๆในสถานการณ์จริงก็

สามารถเสริมความเข้าใจขอบเขตงานและหน้าที�แต่ละฝ่่ายได้ชัดเจนยิ�งขึ�นเช่นการฝ่ึกคลินิก
ที�มีทีมหลากหลายสาขาจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความสำาคัญของการทำางานแบบสหวิชาชีพมากขึ�น”

นักศึกษาทันตแพทย์นำ�าเหนือ
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6. อปุ็สรรคใดบ�างทำาให�การเรยีนรู�แบบสหวิชาชีพไม่มปี็ระสิทธภิาพในมุมมองของ

นักศึกษา
 เนื�องจากแตล่ะสาขามกีารเรยีนการสอนแตกตา่งกนัความรูแ้ละวธิคีดิที�ขดัแยง้กนัทำาใหเ้กดิความ

ไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน ทำาให้เกิดความขัดระหว่างวิชาชีพได้และจะทำาให้ไม่

เกิดการพัฒนา อีกทั�งการที�มีการเรียนแบบสหวิชาชีพที�เร็วเกินไปทำาให้มีความสับสนระหว่างเนื�อหาของ

สาขาตวัเองที�ยงัไมเ่ขา้ใจมากนกักบัเนื�อหาของสาขาอื�นทำาให้การจะเขา้ใจและสามารถนำามาประยกุต์ใชไ้ด้

ยากมากยิ�งขึ�น

 สุดท้ายการเรียนรู้จาก case study อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอให้มีความเข้าใจเท่าการได้ลงไป

ปฏิิบัติจริง

“อุปสรรคที�ทำาให้การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพไม่มี
ประสิทธิภาพอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการ

สื�อสารที�ไม่ชัดเจนเนื�องจากแต่ละวิชาชีพ
มีศัพท์เฉพาะภาษาและวัฒนธรรมที�แตกต่างกัน
ทำาให้เกิดความเข้าใจผิดอีกทั�งทัศนคติหรือ
อคติระหว่างวิชาชีพอาจทำาให้เกิดการไม่เข้าใจ
หรือไม่เห็นคุณค่าของกันและกันส่งผลกระทบต่อ
การทำางานร่วมกันการอ่านจากcasestudy
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังนั�นการเข้าร่วม
กิจกรรมและทำางานร่วมกันจริงๆเพื�อสัมผัสถึง
ความแตกต่างด้านความเชื�อและทรัพยากรที�

แต่ละวิชาชีพใช้”

นักศึกษาทันตแพทย์นำ�าเหนือ

“อยากให้เป็นการเรียนการสอนที�ต้องมีการDiscussionกันเยอะๆเพราะผมคิดว่า
การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพจะเกิดประโยชน์เมื�อแต่ละคนได้พูดคุยแลกเปลี�ยนกัน

ทำาให้เกิดการเติมเต็มในมุมมองให้กันและกัน”

นักศึกษาแพทย์กัญจนจักก์
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 โดยสรุปจากความเห็นของนักศึกษาจากหลากหลายวิชาชีพและหลากหลายชั�นปีได้เห็นถึงความ

สำาคัญและประโยชน์ในการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพทั�งในแง่ของการดูแลผู้ป่วยให้รอบด้านและการทำางาน

ร่วมกันในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพยังไม่ได้เป็นที�นิยมมากนักและยัง

มีข้อจำากัดด้านการสื�อสารความแตกต่างขององค์ความรู้การยอมรับระหว่างวิชาชีพเป็นสิ�งที�ยังเป็น

ข้อจำากัดในการเรียนแบบสหวิชาชีพซึ่ึ�งถ้าหากสามารถพัฒนาและมีการเน้นการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ

มากขึ�นจะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อไปในการทำางานร่วมกันมากยิ�งขึ�น

ขอขอบคุณผู�ให�สัมภาษณ์

ณัฐกร อุตป็ิยะ   นักศึกษาแพทย์ชั�นปีที�4

    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณป็ภา ลีลาธุวานนท์   นักศึกษาแพทย์แผนจีนชั�นปีที�3

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

นำ�าเหน่อ ป็ัญญาวิรุฬห์โรจน์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั�นปีที�3

    คณะทนัตแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์(หลักสตูรทวภิาษา)

ศุทธินี ศรีกุล    นักศึกษาแพทย์ชั�นปีที�6

    คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพรพลอย นาคใหม่   นักศึกษาแพทย์ชั�นปีที�3

    คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนราชวิทยาลัย-

    จุฬาภรณ์ibscUCL(PSCM-UCL)

กัญจนจักก์ สุขป็ระเสริฐ  นักศึกษาแพทย์ชั�นปีที�1

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
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“ความแตกต่างของวิชาอาจทำาให้เกิดความสับสนเมื�อนำามาผสมผสานกันเช่นแพทย์แผนปัจจุบันและ
แพทย์แผนจีนมีมุมมองที�ต่างกันทั�งในการตรวจสุขภาพและทางเลือกการรักษาความแตกต่างของ

ความสนใจเช่นความสนใจที�แตกต่างกันในแต่ละวิชาอาจทำาให้การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกัน”

นักศึกษาแพทย์แผนจีนณปภา
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